

# กลุ่มอำนวยการ



ชื่อ นายพีรณัฐ ไชยจำเริญ

ตำแหน่ง อัตราราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

- งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
- งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
- งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

**มาตรฐานการปฏิบัติงาน**  
**เรื่อง งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์**

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเครือข่ายประชาสัมพันธ์	มีคณะทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
๒	จัดทำหลักเกณฑ์ข้อกำหนด แนวปฏิบัติและรูปแบบการประสานงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์	สรุประเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ข้อกำหนด
๓	นำเสนอหลักเกณฑ์ข้อกำหนด แนวปฏิบัติและรูปแบบการประสานงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้ ผอ.สพป. พิจารณานุมัติ	แนวทางปฏิบัติและรูปแบบการประสานงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต ๒ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ข้อกำหนด
๔	สำรวจข้อมูลเครือข่าย จัดทำทะเบียนสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์	แนวทางปฏิบัติและรูปแบบการประสานงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต ๒
๕	การบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์	มีทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต ๒ ๑. มีการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ๒. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
๖	การตรวจสอบประเมินผล การประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์	มีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์

**มาตรฐานการปฏิบัติงาน**  
**เรื่อง งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน**

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๒	จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายบุคคล หน่วยงาน สาธารณชน	มีแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ที่กำหนดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงาน
๓	จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	มีแผนงาน หรือโครงการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
๔	ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ	๔ มีการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของ สพป.พะเยา เขต ๒ ๑.จดหมายข่าว    ๖. แผ่นพับ ๒.บอร์ดประชาสัมพันธ์    ๗. การถ่ายภาพ ๓.ป้ายประชาสัมพันธ์    ๘. การเขียนข่าว ๔. บอร์ดทำเนียบบุคลากร ๕.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
๕	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ	๑.เว็บไซต์ สพป.พะเยา เขต ๒ : <a href="http://www.phaya๐๒.go.th/">http://www.phaya๐๒.go.th/</a> ๒. สื่อสังคมออนไลน์ facebook : <a href="http://www.facebook.com/phaya๐๒">www.facebook.com/phaya๐๒</a> ๓. สื่อสังคมออนไลน์ Line : กลุ่ม ชมรมนั้กประชาสัมพันธ์ กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ ๔.๐ กลุ่ม สพป.พะเยา เขต ๒
๖	เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพ	๑.มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารและผลงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.จัดเก็บเป็นเอกสารแยกหมวดหมู่
๗	ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์	มีการติดตาม ประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจ

**มาตรฐานการปฏิบัติงาน**  
**เรื่อง งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา**

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการประสานงาน	มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๒	รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการค้นหา	มีการรวบรวมข้อมูล แต่ละประเภท จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	นำเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง เว็บไซต์ สพป.พะเยา เขต ๒ <a href="http://www.phaya๐๒.go.th">http://www.phaya๐๒.go.th</a> เผยแพร่ทางรายงานผลการดำเนินงานของ สพป.พะเยา เขต ๒ ในรอบปี
๔	ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

